



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือก เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกระดับ กระทำการใดๆ อันแสดงเจตนาในการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครคัดเลือก โดยเด็ดขาด และกำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบ กรณีดังกล่าว

๒. ให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ทุกคนวางตัวเป็นกลางและช่วยทางราชการสอดส่อง กำกับ ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมที่โปร่งใส

๓. ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ในการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำการใดๆ ที่มีเจตนากวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครคัดเลือก เพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ

๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โทรศัพท์ ๐๙๔-๔๓๖๕๗๕๗ หรือรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยด่วนที่สุด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘